

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวัน ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง: ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒

Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม จึงได้ปรับกำหนดวันและเวลาเปิด-ปิดทำการของกรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดและศูนย์การค้าที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานด้วย

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ล่าสุดกรมการกงสุลจึงเห็นควรให้สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศปรับเวลาเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศกรมการกงสุล



**7 มิ.ย. 2563 : สถานะการเปิดให้บริการ
ของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ**



สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในกรุงเทพฯ	สถานะการให้บริการ
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ	เปิดให้บริการ
MRT คลองเตย	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
มีนบุรี	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
ศรีนครินทร์	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
ปิ่นเกล้า	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในส่วนภูมิภาค	สถานะการให้บริการ
ขอนแก่น	เปิดให้บริการ
เชียงใหม่	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
นครราชสีมา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สงขลา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
ยะลา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
อุบลราชธานี	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
เมืองพัทยา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
เชียงราย	เปิดให้บริการทุกวันพุธ
นครสวรรค์	เปิดให้บริการทุกวันพุธ
จันทบุรี	เปิดให้บริการทุกวันพุธ
สุราษฎร์ธานี	เปิดให้บริการทุกวันพุธ
ภูเก็ต	เปิดให้บริการทุกวันพุธ
พิษณุโลก	เปิดให้บริการทุกวันพุธ
อุดรธานี	เปิดให้บริการทุกวันพุธ และ วันศุกร์

หมายเหตุ: การปิดสำนักงานฯ ชั่วคราวบางแห่งเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และให้ความร่วมมือกับจังหวัด/ศูนย์การค้าที่ตั้งสำนักงานดังกล่าว



Call Center กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ



02-572-8442

สถานะ ณ วันที่ 7 มิ.ย. 63